

ความประทับใจจากการเข้าร่วมโครงการ

หลังจากที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นกับโครงการABK Programแล้ว และเป็นครั้งแรกที่ได้ไปประเทศญี่ปุ่นด้วยทำให้มีเรื่องที่กังวลมากมาย แต่ต้องขอขอบคุณอาจารย์และสตีฟจากTNIและพี่แดงจากABKที่คอยให้คำปรึกษาและดูแลพวกเราด้วยความอบอุ่นตั้งแต่สมัครโครงการจนถึงตอนกลับประเทศไทย ทำให้ช่วงเวลาเดือนในประเทศญี่ปุ่นเป็นช่วงเวลาที่น่าสนุกสนานและมีความสุขมากๆค่ะ

ในตอนแรกก่อนที่จะได้เข้าเรียนคิดว่าจะได้เรียนแต่ไวยากรณ์จากหนังสือในรูปแบบที่น่าเบื่ออย่างเดียว แต่อาจารย์จากABKมีวิธีการสอนที่หลากหลาย เปิดให้เราได้ใช้ทักษะภาษาญี่ปุ่นในการพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนและอาจารย์ในห้องเรียน นอกจากนี้ในโปรแกรมก็ยังสอดแทรกกิจกรรมทัศนศึกษา และกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นอีกด้วย

หลังจากที่ได้ลองเข้าเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆไปได้หนึ่งเดือน ทักษะการพูดคุยและทักษะการเขียนภาษาญี่ปุ่นของพวกเรานั้นพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากที่แต่ก่อนเขียนคันจิแทบไม่ได้ ตอนนี้เรียกได้ว่าสามารถเขียนได้เกือบจะในทันทีเลย ส่วนทักษะการพูดก็สามารถพูดคุยกับคนญี่ปุ่นได้อย่างเป็นธรรมชาติ

เพื่อนๆในคลาสของABKนั้นทั้งหมดเป็นนักเรียนต่างชาติ และอายุต่างกัน มีตั้งแต่คนที่อายุ17ปี ไปจนถึงอายุ40ปี แต่ถึงจะมาจากต่างประเทศต่างวัฒนธรรมกัน เราก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้ผ่านภาษาญี่ปุ่น และทุกคนก็น่ารักและใจดีกันมากๆด้วย ในคลาสB1ที่ได้เข้าไปเรียนจะมีกฎคือ หากไม่เข้าใจคำศัพท์คำไหน ห้ามเปิดโทรศัพท์ไปค้น แต่ให้ถามเพื่อนหรือถามอาจารย์ผู้สอนแทน แบบนั้นจะทำให้เราจดจำคำศัพท์ได้ดีมากขึ้น ทำให้นักเรียนแต่ละคนได้พูดคุยกันและได้ใช้ทักษะภาษาญี่ปุ่นในการอธิบายให้เพื่อนๆด้วย ทำให้เก่งทักษะการพูดมากขึ้นไปอีก

นอกจากเวลาเรียนแล้ว ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ เราก็สามารถไปท่องเที่ยวที่ต่างๆได้อีกด้วย โดยการเดินทางในประเทศญี่ปุ่นนั้นสะดวกสบายมากเพราะมีรถไฟฟ้าทั่วถึง ทำให้เวลาจะไปไหนมาไหนสามารถกะเวลาได้ และทำให้ใช้เวลาในแต่ละวันได้อย่างคุ้มค่า ตลอดทั้งโครงการได้ลองไปท่องเที่ยวดูหลายที่ ทั้งสนามเบสบอล ดูฟูจิซัง ปีนโตเกียวทาวเวอร์กับสกายทรี และทดลองกินเมนูต่างๆ

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ABKเป็นโครงการที่น่าประทับใจมาก และจะเป็นความทรงจำที่ดีที่ไม่มีวันลืมเลย และหากมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งก็อยากจะมาเข้าร่วมโครงการเพื่อศึกษาต่อกับABKอีกครั้งหนึ่ง